

**THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

công tác phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương thời gian qua đồng thời nhấn mạnh tiếp tục tập trung các biện pháp phòng, chống dịch tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Về phương án đi học của các sở, ngành sau thực hiện nổi lòng giãn cách xã hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu việc giãn cách xã hội sẽ tiến hành từ từ và tuân thủ theo các quy định của Chính phủ và của tỉnh.

Về phương án đi học của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất học

sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tiếp tục thực hiện học 1 buổi/ngày; học sinh các khối 6, 7, 8 đi học trở lại từ ngày 27/4 và bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện học 1 buổi/ngày, tổ chức chia lớp bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Cấp tiểu học và mầm non bắt đầu đi học từ ngày 4/5, khuyến khích đeo khẩu trang. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, cao đẳng học trở lại từ ngày 4/5.

Về phương án hoạt động giao thông vận tải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đồng ý cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh hoạt động trở lại,

với tuyến thành phố Hà Nội cần có phương án kiểm soát riêng. Các tuyến xe buýt, taxi tiếp tục hoạt động nhưng không bố trí quá 50% số lượng khách so với số ghế trên 1 xe; yêu cầu lái xe không sử dụng điều hòa khi chở khách, phải hạ kính; lái xe, phụ xe và hành khách phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Các bến phà, bến đò tiếp tục được hoạt động và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Đối với hoạt động trở lại của một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban

Chỉ đạo tỉnh đồng ý cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn; không cho phép các quán hoạt động trên vỉa hè. Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động trở lại. Các khu du lịch, vui chơi, giải trí (cồn Đen, cồn Vàng, du lịch tâm linh...) và các hoạt động chăm sóc sắc đẹp tạm dừng đến hết ngày 3/5. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được hoạt động trở lại nhưng không tập trung đông người và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Đối với công tác quản lý người và phương tiện ra vào tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đồng ý việc dừng hoạt động của tổ công tác liên ngành; tiếp tục duy trì

hoạt động của tổ tuần tra tại các huyện, thành phố; khuyến khích hoạt động của tổ tự quản tại xã, phường, thị trấn. Đề nghị Công an tỉnh tăng cường kiểm tra phương tiện giao thông trong dịp 30/4 - 1/5, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong đêm ngày 22/4 có 160 người từ Nhật Bản trở về khu cách ly tập trung của tỉnh, do đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập trung tối đa nhân lực để làm xét nghiệm và báo cáo với Ban Chỉ đạo tỉnh vào chiều ngày 23/4. Riêng với khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Thái Bình dừng hoạt động để học sinh, sinh viên trở lại trường học tập.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Trong đó, đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra phương án bố trí các khu chức năng hành chính, không gian cảnh quan văn hóa, quảng trường trung tâm, mặt nước cảnh quan, khu thể thao và giải trí, khu cây xanh...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội; trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn chỉnh phương

nghiệp tỉnh cần có đánh giá tổng thể về các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh hiện nay và tiếp tục đẩy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội; trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn chỉnh phương

án thiết kế ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 khu cơ quan hành chính tỉnh. Trong đó, đơn vị tư vấn thiết kế cần làm rõ hơn một số vấn đề về giao thông, bãi đỗ xe và các không gian phụ trợ. Lối vào phải xác định rõ có 2 cổng chính, trong đó 1 cổng dành cho Tỉnh ủy và các cơ quan Đảng, 1 cổng dành cho UBND tỉnh và các sở, ngành

chức năng. Đồng thời, phải bố trí các cổng phụ dành cho cán bộ, công nhân viên và người dân đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bên cạnh đó, cần lưu ý các góc nhìn từ đường Võ Nguyên Giáp phải thể hiện được tính bền vững và hiện đại của công trình, tận dụng tối đa diện tích đất để trồng cây xanh.

**THÀNH PHỐ...**

(Tiếp theo trang 1)

đô thị, quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất được tăng cường. Công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Thời gian tới, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội...



Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Acava Vina.

**CHỈ THỊ...**

(Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lúa xuân trên địa bàn toàn tỉnh đang ở giai đoạn phân hóa đòng, các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt; đã có khoảng 300ha lúa trở bông, dự kiến có khoảng 15.000ha trở bông trước ngày 5/5/2020, diện tích lúa còn lại sẽ trở bông tập trung từ ngày 5/5 đến ngày 20/5/2020; đồng thời, tình hình sâu bệnh hại trên lúa xuân có diễn biến rất phức tạp: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn hại cổ bông, bệnh bạc lá, rầy các loại, sâu đục thân... đã và đang phát sinh trên đồng ruộng đến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020 sẽ gia tăng mức độ gây hại, nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa xuân nếu không được phòng, trừ kịp thời. Để chủ động phòng, trừ và ứng phó với diễn biến của sâu bệnh hại lúa xuân, bảo đảm kết quả sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2020 và mở rộng diện tích cây màu vụ hè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

- 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:**
  - Tập trung chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, cụ thể và quyết liệt công tác phòng, trừ sâu bệnh, hạn chế nhất thiết hại do sâu bệnh gây ra; trước mắt, tập trung chỉ đạo các địa phương huy động nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn hại cổ bông theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phát động đợt trừ sâu cuốn lá nhỏ trên toàn bộ diện tích lúa xuân từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2020, kết hợp với phun trừ rầy (đối tượng phòng, trừ, loại thuốc phun, liều lượng thuốc sử dụng, cách phun theo hướng dẫn của ngành chuyên môn); tuyệt đối không có tư tưởng chủ quan để sâu bệnh phát sinh gây hại làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; các địa phương cần khuyến cáo nông dân không sử dụng đạm đơn bón nuôi đồng nuôi hạt, trong quá trình phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh không sử dụng các chất kích thích sinh trưởng và phân qua lá để hạn chế sự lây lan của bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh bạc lá ở cuối vụ.
  - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đạo ôn hại cổ bông để nông dân nhận thức và thực hiện có hiệu quả.
  - Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, phường có diện tích đất nông nghiệp, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng, trừ sâu bệnh kịp thời; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành.
  - Tập trung chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2020. Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt, để các loại sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng

đến năng suất lúa thì đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Rà soát diện tích lúa trở bông trước ngày 25/4/2020, quỹ đất làm cây vụ hè trên đất 2 lúa, chủ động mở rộng các cây có giá trị cao, có thị trường tiêu thụ và lợi thế của địa phương; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch và các cơ chế, chính sách hỗ trợ sớm, kịp thời cho nông dân gieo trồng cây vụ hè có hiệu quả.

**2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Phân công lãnh đạo và huy động tối đa lực lượng cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh đạo ôn hại cổ bông và các đối tượng sâu bệnh hại khác...; phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh đến các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng chương trình tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh đạo ôn...; tiếp tục theo dõi diễn biến của sâu bệnh cuối vụ, để xuất giải pháp phòng, trừ phù hợp với từng địa phương, trên từng trà lúa.

**3. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Thái Bình:** Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc ảnh hưởng đến nông dân.

**4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình:** Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa từ nay đến cuối vụ; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh đạo ôn và các loại sâu bệnh hại khác, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2020.

**5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể:** Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn hại cổ bông và các đối tượng dịch hại khác bảo vệ an toàn sản xuất vụ xuân năm 2020.

**6. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành:** Được phân công phụ trách huyện, thành phố dành thời gian thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

**Dọn hàng từ kệ lên mạng internet**

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới nhiều hoạt động xã hội trong đó có hoạt động kinh doanh. nỗ lực duy trì kinh doanh, nhiều cửa hàng đã quyết định chuyển sang hình thức giao hàng tận nơi. Vừa phòng, chống dịch theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, vừa bảo đảm nguồn thu trong thời điểm khó khăn là điều họ đang quyết tâm thực hiện.

**Chuyển hướng trước ảnh hưởng của dịch bệnh**

Chị Dương Thùy Linh, chủ cửa hàng thời trang trẻ em Tuti's house trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Rất may mắn vì kênh bán hàng online của cửa hàng đã hoạt động từ 3 năm nay nên đã có một lượng khách nhất định. Cửa hàng phải nỗ lực quảng bá sản phẩm trên nhiều nền tảng bán hàng online, trò chuyện trực tuyến với khách hàng vào những ngày cố định trong tuần cũng như triển khai nhiều chương trình ưu đãi và thúc đẩy việc giao hàng diễn ra nhanh chóng để khách hàng dù ở trong hay ngoài tỉnh cũng không cảm thấy mất nhiều thời gian đợi chờ.



Giao tiếp trực tuyến với khách hàng là công việc hàng ngày của những người bán hàng online.

có dịch. Ngoài ra, vào những khung giờ trưa và tối, thông thường trước đây sẽ là thời gian dành cho gia đình thì nay đó chính là "khung giờ vàng" để những người bán hàng giới thiệu sản phẩm, trò chuyện với khách hàng, qua đó cải thiện tình hình kinh doanh.

Có cùng quan điểm về việc dọn hàng từ kệ lên mạng internet, chị Trần Minh Thủy ở phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Khi được tuyên truyền tạm dừng hoạt động

kinh doanh tại quán để phòng, chống dịch Covid-19, tôi chuyển sang bán hàng online, nhận đơn giao đồ ăn sáng tận nhà thay vì đón khách tại quán như trước đây. Dù chỉ quảng bá trên trang facebook có nhân nhưng có những ngày cả 3 người trong gia đình thay nhau phụ việc trang bán và giao hàng mà cũng luôn bận rộn. Ngoài ra, tại cửa hàng chỉ cần ngồi sẵn khâu trang và nước sẵn khuôn tay để tiện cho việc sử dụng bởi dù mục tiêu duy trì ổn định hoạt động kinh doanh

thì việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và gia đình mình luôn được ưu tiên nhất.

**Bán hàng online phát huy thế mạnh**

Có một cửa hàng nhỏ chuyên về các loại bánh tự làm theo ngày trên đường Phan Bá Vành (thành phố Thái Bình), theo chị Nhung, công việc kinh doanh online bị ảnh hưởng không đáng kể bởi dịch bệnh. Nếu trước đây cửa hàng thường gom đơn của khách theo một vài chuyến có định trong ngày thì hiện nay việc giao hàng tận nhà diễn ra liên tục cả trong giờ nghỉ trưa. Trước đây chị Nhung chỉ chọn làm từ 2 - 3 loại bánh/ngày, thì nay, trước nhu cầu của khách hàng, thực đơn hàng ngày được tăng hiện từ 6 - 7 loại bánh. Lý giải về việc này, chị Nhung cho biết: Học sinh tiểu học, mầm non ở nhà, bởi vậy phụ huynh cũng có nhu cầu mua bữa phụ cho con. Đáp ứng điều đó, tôi đa dạng hơn các loại sản phẩm và có những ngày tăng cường khuyến mại thông qua việc giảm giá bánh trong cùng một đơn hàng. Bởi vậy, thu nhập không những không bị ảnh hưởng mà còn

tăng đáng kể so với thời gian trước tết Nguyên đán.

Chị Nguyễn Linh Nhi, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) - một thợ bánh online chia sẻ: Học sinh được nghỉ học, nhiều phụ huynh cũng làm việc tại nhà nên bên cạnh việc làm các loại bánh, tôi cũng đẩy mạnh việc làm các loại bột đã được trộn sẵn để các gia đình thỏa sức cho con sáng tạo việc làm bánh, từ đó, những ngày kể đến hàng ngày được tăng thêm vào đó, trong những ngày hạn chế ra đường hiện nay, phần đông khách hàng đều lựa chọn dịch vụ giao hàng tận nơi dù có phải trả thêm chi phí.

Thích ứng với điều kiện kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không chỉ của hàng nhỏ lẻ mà nhiều hệ thống siêu thị cũng đã chuyển hướng quảng bá sản phẩm thông qua các kênh bán hàng online và giao hàng tận nhà. Anh Phạm Văn Quang, tòa nhà Damsan (thành phố Thái Bình) cho biết: Dịch vụ giao hàng tận nhà hiện nay rất thuận tiện. Những món ăn trước đây chỉ thường thức tại nhà hàng như món lẩu, món cuốn, món nước giờ cũng được giao tận nơi.

Dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam song vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm các hoạt động xã hội là điều đang được tính đến. Dọn hàng từ kệ lên mạng internet không chỉ là xu hướng bán hàng mới mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch lâu dài.

TÚ ANH

**Kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật**

Sáng ngày 22/4, Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng của bà Bùi Thị Liệu, xã Đông La (Đông Hưng). Đây là một trong những đợt lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật lớn trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, tài liệu công bố tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá theo quy định và bán hàng theo giá niêm yết... Qua kiểm tra, cơ bản của hàng thực hiện tốt quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật. Theo Cục Quản lý thị trường, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo đảm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của nông dân trong tỉnh đang bước vào đợt tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân, ngoài đoàn kiểm tra của Cục, đơn vị cũng chỉ đạo đội quản lý thị trường các huyện, thành phố huy động lực lượng tập trung kiểm tra theo kế hoạch chuyên để đã xây dựng.

KNHẮC ĐUÂN

**VŨ THƯ Nuôi 72 lồng cá trên sông**

Từ đầu năm đến nay, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Vũ Thư được duy trì tốt và đạt hiệu quả. Toàn huyện hiện có 1.650ha nuôi thả thủy sản nội đồng, trong đó: 1.000ha nuôi thả theo hình thức bán thâm canh; 650ha nuôi thả theo hình thức thâm canh. Ngoài ra, người dân các xã Vũ Đoài, Vũ Văn, Hồng Phong còn tham gia nuôi 72 lồng cá trên sông Hồng với các đối tượng nuôi cho giá trị kinh tế cao như cá diêu hồng, trắm đen, chép vàng, cá lăng.

THANH HUYNH

**Khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản"**

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, Điều 170, Bộ luật Hình sự đối với các bị can: Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình và Ninh Đức Lợi, sinh năm 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

**CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Khởi tố Nguyễn Xuân Đường để điều tra vụ "Cố ý gây thương tích"**

Qua công tác điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/1/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình, ngày 21/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10 ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/1/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

P.V